



Strategic Transformation Office
สำนักงาน ป.ย.ป.

กำหนดการ

การสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

“ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”

ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจัน กรุงเทพมหานคร (พระราม ๙)

.....

- ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมฯ
- ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ชมการจัดแสดงผลงาน โครงการและประเด็นสำคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”
โดย ผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. และผู้เข้าร่วมงาน
- ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. กล่าวรายงาน ที่มา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการสัมมนาฯ
โดย นางสาวรานี อธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
- ๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ
โดย นางชุติมา หาญเผชิญ
ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ e-Document เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน
(Enabler of Digital Government with e-Document)
โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. เสวนา หัวข้อ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Partnership for Implementation: Policy
Innovation Lab)
ผู้เข้าร่วมเสวนา : หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
นายอภิชาติ จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ
นายชุลิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๖
- ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวรานี อธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

- ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. **เสวนา หัวข้อ e-Document เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืน (Enabler of Digital Government with e-Document)**
ผู้เข้าร่วมเสวนา : นางสาววรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานนายกรัฐมนตรี
นายณัฐพงษ์ พงษ์วิทยานุกฤต ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
นายชินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดร.กฤษณ์ สัตตทุกซ์ เลขาธิการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย
ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวปภาภรณ์ ชุณหะวัณชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. **พักรับประทานอาหารกลางวัน**
- ๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. **เสวนา หัวข้อ ความร่วมมือในขับเคลื่อนเพื่ออากาศสะอาดสำหรับทุกคน (Partnership for Clean Air)**
ผู้เข้าร่วมเสวนา : **ดร.บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์**
 ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด
ดร.ปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ดำเนินการเสวนาโดย นายแพทย์ธงชน เพิ่มบถศรี ผู้อำนวยการกอง ๒
- ๑๔.๓๐ - ๑๔.๓๕ น. **นำเสนอวีดิทัศน์** การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป.
- ๑๔.๓๕ - ๑๔.๕๐ น. **กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)**
 โดย **นางชุตินา หาญเชษิต**
 ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ๑๔.๕๐ - ๑๕.๐๕ น. **กล่าวมอบนโยบาย และแนวทางการร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)**
ในอนาคต ให้แก่กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง
 โดย **นายสมศักดิ์ เทพสุทิน**
 รองนายกรัฐมนตรี
- ๑๕.๐๕ - ๑๕.๑๕ น. **ถ่ายภาพร่วมกัน**
- ๑๕.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. **รองนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. และผู้เข้าร่วมงาน ชมการจัดแสดงผลงาน**
โครงการและประเด็นสำคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “ความร่วมมือ
สู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”
นำเสนอโดย นายศุภฤกษ์ ภู่งศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

-
- หมายเหตุ :
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 - อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
 - การแต่งการด้วยชุดสุภาพสากล



QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฯ

การจัดแสดงผลงาน โครงการและประเด็นสำคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“ความร่วมมือสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)”
ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณหน้าห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน กรุงเทพมหานคร (พระราม ๙)

ผลการขับเคลื่อนและบูรณาการของสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

(๑) การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ภายใต้แนวทาง Partnership for Better Society

โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมโยงกับระบบศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ อำนวยความสะดวกให้คนพิการทุกประเภท ทำให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้พิการควรได้รับอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรม Big Rock การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๒) ความร่วมมือเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย Partnership for Legal Transformation

โดยคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีสำนักงาน ป.ย.ป. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการบริหารราชการแผ่นดิน Regulatory Guillotine ดำเนินการร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด (Clean air act) รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

(๓) บูรณาการการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการสร้างการมีส่วนร่วม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

โดยนำเสนอโจทย์การบูรณาการพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร ป.ย.ป. (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย โจทย์การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการมีงานทำ โจทย์การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ โจทย์การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด โดยใช้การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อกลับคืนสังคมอย่างมีคุณค่า และการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจรรยาอาชญากรรม โจทย์การยกระดับอาหารไทยให้เป็น Soft Power ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และโจทย์การใช้ Soft Power เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการ Workation (Best Destination for Workation) เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๔) การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ และ “ระบบเสนอแนะข้างทำเนียบ” Line Chatbot @thaivoice

โดย สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานนำร่อง (Sandbox) ในการขับเคลื่อนระบบ e-Document ซึ่งเป็นแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย : พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ร่วมกับคณะทำงานเพื่อให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ ขยายผลในการสนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงระบบ e-

Document และสร้างช่องทาง Line Chatbot @thaivoice ระบบเสนอแนะข้างทำเนียบ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างควมสามัคคีปรองดองในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการและประเด็นสำคัญที่มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด
ประเด็นด้านการเกษตร			
๑	โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำคำพัฒนา	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๓ ประเด็นการเกษตร การดำเนินการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับหมู่บ้าน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรของหมู่บ้าน (อกม) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้นำร่องแนวทางการสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรและถอดบทเรียนการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบค่าตอบแทน อกม.จากผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ณ บ้านน้ำคำเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๒	โครงการพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบยั่งยืน ภาคเหนือตอนบน ๑	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๓ ประเด็นการเกษตร การดำเนินการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากการติดตามขับเคลื่อนโครงการฯ ไตรมาส ๓ ของสำนักงาน ป.ย.ป. พบว่าโครงการมีความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในบางด้าน สำนักงาน ป.ย.ป. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนการดำเนินงาน ทำให้โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการเกษตรได้ตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด
๓	โครงการยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปด้านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๑๖ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินการ : การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และภูมิปัญญาเกษตรกร มาต่อยอดและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบชุมชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความพร้อมในการขยายผลไปยังชุมชนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๑๖ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินการ : การส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรมซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเกษตรบนฐานนวัตกรรมและความพร้อมในการขยายผลแพลตฟอร์มไปยังพื้นที่อื่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นด้านชุมชน/ท่องเที่ยว			
๕	โครงการ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน “เครื่องปั้นดินเผา” ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๕ ประเด็นการท่องเที่ยว การดำเนินการ : การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เพื่อยกระดับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจซึ่งโครงการดังกล่าวมีความพร้อมในการขยายผลโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม สำนักงาน ป.ย.ป. จึงสนับสนุนในการร่วมสร้างการรับรู้ในโครงการฯ
๖	โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi (การท่องเที่ยวเชิงอาหาร)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๕ ประเด็นการท่องเที่ยว การดำเนินการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น (Food product development) สู่ของฝาก/ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมประจำ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด
			จังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความประสงค์ให้สำนักงาน ป.ย.ป. สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
๗	โครงการพลิกโฉมเศรษฐกิจนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวัฒนธรรมการอนุรักษ์นกยูงไทยล้านนา เชื่อมโยง NEC และ BRI	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๕ ประเด็นการท่องเที่ยว การดำเนินการ : การอนุรักษ์นกยูงสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมระดับโลก และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครือข่ายอนุรักษ์นกยูงโครงการดังกล่าวมีความประสงค์ให้สำนักงาน ป.ย.ป. ประชาสัมพันธ์โครงการ และมีความพร้อมที่จะขยายผลร่วมกับสำนักงาน ป.ย.ป. ในการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์นกยูงไทยและธรรมชาติอันนำไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ประเด็นด้านคุณภาพชีวิต			
๘	โครงการพัฒนาความมั่นคงในการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environmental Database Management Platform)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๖ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ การดำเนินการ : การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารข้อมูลอัจฉริยะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำ/อากาศ เป็นต้นโครงการดังกล่าวมีความพร้อมในขยายผลระบบดังกล่าวให้กับจังหวัดอื่น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิเวศอย่างยั่งยืน
๙	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๗ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล การดำเนินการ : การก่อสร้างรถไฟฟ้าในรูปแบบการร่วมลงทุนของภาคเอกชน โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนในงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานก่อสร้างงานโยธา และเอกชนร่วมลงทุนดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าและเดินโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการทำงานร่วมกัน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน	รายละเอียด
๑๐	แอปพลิเคชันกองทุนเวลา	มูลนิธิกองทุนเวลาเพื่อสังคม	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การดำเนินการ : Application Time Bank แอปพลิเคชันกองทุนเวลา ที่พัฒนาเพื่อผู้ที่มีจิตอาสา โดยรวมงานจิตอาสาต่าง ๆ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมความดี ตามแนวทางการขับเคลื่อน การสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย ที่สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาคีรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว
๑๑	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๑๔ ประเด็นศักยภาพการกีฬา การดำเนินการ : การพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge : CCC โครงการมีความพร้อมที่จะขยายผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ หันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชราชีวิตรายยาว ปี ๒๕๖๖	กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย	ภายใต้แผนแม่บทฯ ๑๕ ประเด็นพลังทางสังคม การดำเนินการ : การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยเครือข่ายชุมชน โดยจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ได้ด้วยตนเอง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โครงการดังกล่าวมีความประสงค์ให้สำนักงาน ป.ย.ป. ผลักดันเชิงนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุก